

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๓๕๔



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สำรวจโครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๒๕๑๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางสำรวจโครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
และยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาต จำนวน ๑ ชุด

๒. ตารางสรุปภาพรวมข้อมูลโครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
และยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า เพื่อให้มีข้อมูลส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ไม่ทันตามห้วงเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สิ้นสุดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจโครงการดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ไม่ทันตามห้วงเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้จัดทำข้อมูลผู้ขออนุญาต โครงการ ประเภทป่า ที่้องที่ และเนื้อที่ ในตารางสำรวจโครงการฯ ให้ครบถ้วนทุกพื้นที่โครงการ และในกรณีที่ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้จังหวัดเร่งรัดการจัดส่งเอกสารประกอบคำขอกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่้องที่ แล้วแต่กรณีที่หน่วยงานยื่นคำขอ ให้ครบถ้วนเพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้พิจารณาอนุญาตต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การสำรวจโครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
๒. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสรุปภาพรวมข้อมูลโครงการและสำเนาตารางสำรวจข้อมูลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla2567@gmail.com ทั้งรูปแบบไฟล์ Excel และ PDF ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดจัดส่งเอกสารประกอบคำขอกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แล้วแต่กรณีที่หน่วยงานยื่นคำขอ ให้ครบถ้วน เพื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้พิจารณาอนุญาตต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th